



## เรื่องเล่า...เร้าพลัง

# เกมรักวันวาเลนไทน์



เล่าเรื่อง : นางวันวิสาข์ อินธิสาร

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ใครก็อยากฟังเรื่องเล่าของพัฒนากร นักพัฒนาสายบ้าพลัง มาค่ะ เดี่ยวจะเล่าให้ฟังนะ.... เราเป็นพัฒนากรรับผิดชอบตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หากพูดถึง ตำบลสังขะ จุดแรกที่ทุกคนจะคิดถึงคือแปลงผักบ้านแบกจาน เป็นแปลงผักที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันปลูกผักในพื้นที่ขนาดใหญ่ ถ้าขับรถผ่านจะเห็นวิถีชีวิตการปลูกอยู่ปลูกกินของคนที่นี่ ชาวบ้านชวนกันมาทำแปลงผัก มารดน้ำผัก แล้วเก็บผักขาย แค่นั้นมองก็มีความสุขแล้วค่ะ ช่วงไหนที่ผักออกพร้อมกันเต็มพื้นที่ จะมีนักท่องเที่ยวแวะมาซื้อผักและลงไปถ่ายรูปเซลฟี่กับแปลงผักและโพสต์ลงสื่อโซเชียล ในแต่ละปีชาวบ้านมีรายได้จากการขายผักประมาณ ๕ ล้านบาทเลยทีเดียว

จุดที่สองคือ Unseen Sangkha เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเดินทางมาท่องเที่ยว มีแปลงทุ่งดอกทานตะวัน แปลงดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์ จัดเป็นจุดเช็คอินให้กับนักท่องเที่ยวไว้ถ่ายรูปได้อย่างสวยงาม ต้องขอชื่นชมทีมงานนายก อบต.สังขะ ที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน มาเจอ ๒ จุดนี้ ไอเดียการจัดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็บังเกิดขึ้นในหัวสมองของพัฒนากร จึงปรึกษาท่านพัฒนากรอำเภอ และได้นำเสนอไอเดียการจัดให้แปลงผักบ้านแบกจานและ Unseen Sangkha เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงกัน เพื่อเป็นการเพิ่มยอดจำหน่ายผักให้กับกลุ่มปลูกผักบ้านแบกจาน ท่านพัฒนากรอำเภอเห็นด้วยกับแนวความคิดที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะพาผู้นำในชุมชนได้ทำกิจกรรมที่แปลกใหม่ หัวหน้าที่คงอยากรู้แหละว่า จะพาชาวบ้านเขาทำอะไรกันนะ ก็บอกหัวหน้าไปว่า หัวหน้าคะ จัดงานนี้ งานเดียวตอบโจทย์งานพัฒนาชุมชนหลายงานค่ะ เราจะยิงปืนนัดเดียวให้ได้นกหลายตัว ลองมาดูกันนะคะว่า พัฒนาการคนนี่จะมีเทคนิค/กลยุทธ์วิธีการทำงานที่นำเอาทั้งศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ทำงานอย่างไร

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่า เราเคยอ่านเจอบทความ เขียนว่า “Gamification เทรนด์ใหม่ในการทำงานที่มากกว่าความสุข” มีประโยคหนึ่งที่ชอบมาก เขียนว่า...คนทั่วไปเล่นเกม เล่นเอามันส์ แต่หลักการของ Gamification ไม่ใช่เล่นเอามันส์อย่างเดียว แต่หลักการคือการเล่นเอามันส์ เพื่อเป้าหมายบางอย่าง โอ้วววว!! แนวคิดเขาเจ๋งมากค่ะ ... เออ แล้วทำไมมาสนใจเรื่อง เกม ก็เราอยากมีโมเมนต์มาทำงาน แล้วมีความสุขสนุกสนาน เฮฮา มีเสียงหัวเราะ ได้งาน แถมเบิกบานฤทัย อะไรประมาณนี้ เราจึงลองศึกษา Gamification เพราะเราจะพาชาวบ้าน “วางเกม เล่นเกม และจบเกมอย่างสวยงาม” พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มที่

**Step ๑ วางเกมกันก่อนนะคะ เริ่มเลย**



กรมการพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย

Change for Good



World  
So

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายขับเคลื่อนงานที่สำคัญหลายงาน แต่งานที่เราจับมา แต่งงานกัน เพื่อให้ออกลูกออกหลานมาให้มีหน้าตาหล่อ สวยและรวยมกกกก มี ๓ โครงการค่ะ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”, โครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” และ โครงการ “ปลูก ผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากนั้นวางแผนงาน ออกแบบเครื่องมือการทำงาน และกำหนดวันประชุม กับทีมผู้นำ/กลุ่มองค์กรตำบลสังขะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนงานทั้ง ๓ โครงการนี้ไป พร้อมกัน และจัดเวทีประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนงาน ทั้ง ๓ โครงการ พร้อมแล้ว ลุยค่ะ

๑. โครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” รณรงค์และส่งเสริมให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ตำบลสังขะ สวมใส่ผ้าไหม (ชุดทีม) เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไหมและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มที่ทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ และ สนองนโยบายโครงการ “๑ องค์กร ๑ ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน” คือ จุดนี้เราพูดโน้มน้าว และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำเขาเห็นภาพถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นคนทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้ได้ “เงินของผู้นำที่จ่ายไปกับการซื้อผ้าไหม สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างมหาศาล นะคะที่รัก” นี้ ๆ รู้หรือยังว่าเราเรียกทีมผู้นำของเราว่า “ที่รัก” นะ จะบอกให้

๒. โครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ตำบลสังขะ มีผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๕ คน เราจัดเวทีประชุมกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ร่วมขับเคลื่อนและร่วมออกแบบกิจกรรม การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงระหว่างแปลงผักบ้านแบกจานและอันซีนสังขะ โดยทดลองจัดครั้งแรก ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ บริเวณ Unseen Sangkha ในงานมีกิจกรรมจดทะเบียนสมรส โดยมีพื้กพัฒนาชุมชน อบต.สังขะ และน้อง ๆ นพต. เข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบในครั้งนี้ด้วย

๓. โครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เราจัดประชุมกับคณะกรรมการและ สมาชิกกลุ่มปลูกผักบ้านแบกจาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มมีการปลูกผักตลอดทั้งปี มีการวางแผน การปลูกผักตามปฏิทินการปลูกผัก มีน้องเกษตรกรตำบลเข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในเวทีการประชุมด้วย **เห็นมั้ยคะว่า** การวางแผน ก่อนที่จะพาทีมลงเล่นเกม การประชุมวางแผนงานนั้นสำคัญมาก และกลุ่มคนที่จะมาช่วยเราทำงานใน ครั้งนี้ ล้วนเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน และงานนี้เรายังมีพื้กพัฒนาฯ และน้องเกษตรกรตำบล มาเป็นทีมงานร่วมอีกด้วย เราจะเดินหน้าพัฒนางานไปพร้อมกัน “เครือข่าย เกษตร พช.อบต. ลู่ๆ”

มาต่อที่ **Step ๒ เราจะพามาเล่นเกม** กันนะคะ ตั้งชื่อเกมกันหน่อย นะ ชื่อนี้เลยคะ **เกมรักวันวาเลนไทน์**

ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันวาเลนไทน์ อบต.สังขะ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ณ Unseen Sangkha ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ หน่วยงาน อปท. และประชาชนที่สนใจ มาร่วมงานตลอดทั้งวัน ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน เกมรักวันวาเลนไทน์ EP.๑ ท่านพัฒนาการอำเภอ พัฒนาการพร้อมด้วยทีมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลสังขะ คณะทำงาน ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสังขะ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสังขะ ยินเรียงแถวต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และหัวหน้าส่วนราชการด้วยชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ ได้อย่างสง่างาม ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ใส่ผ้าไหมมาต้อนรับท่าน แสดงถึงพลังของทีมงานและพลังของการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไหม ซึ่งได้รับคำชื่นชม จากท่านผู้ว่าฯ และผู้เข้าร่วมงาน และเราได้คำนวณตัวเลขมูลค่าของผ้าไหมที่ทั้ง ๖๐ ชีวิตได้สวมใส่มาในวันนี้ ได้ร่วม สร้างรายได้ให้กับคนทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ จำนวนเงินมากกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท OMG!!!! Ep.๑ ผ่านไป มาดู Ep.๒ ค่ะ แต่ละหน่วยงานราชการมาร่วมจัดจุด Check in ที่สวยงามที่เข้ากับธีมวันวาเลนไทน์ สีแดง สีชมพูบ้าง ปะปนกันไป แต่สำหรับหน่วยงานพัฒนาชุมชนเราไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน แต่เราไม่หลุดธีมวันวาเลนไทน์ นะคะ เขาพากันจัดจุด Check in ที่ Unseen Sangkha แต่เราเลือกจัดจุด Check in ให้คู่รักมา

ถ่ายรูปที่แปลงผักบ้านแบกจาน เพื่อให้คู่รักได้ถ่ายรูปโปรโมทแปลงผัก และประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุค ทางกลุ่มปลูกผักบ้านแบกจานได้จัดโปรโมชันพิเศษ คือ Gift Set ผักสำหรับคู่รักที่มาเป็นคู่ในราคาสบายกระเป๋า ทำให้ยอดขายผักในวันวาเลนไทน์สูงขึ้น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เราอาศัยการถ่ายรูปและประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็น การต่อยอดให้กลุ่มปลูกผักบ้านแบกจานเป็นที่รู้จักมากขึ้น ปกติวันธรรมดา กลุ่มจะขายผักหน้าแปลงได้ประมาณหลักพัน แต่วันนี้หลักหมื่นก้อมา OMG!!!! **สำหรับหัวใจหลัก**ของการพาทีมเล่นเกมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายด้วยชุดผ้าไหม สวยงามอลังการงานสร้างถ่ายรูปสวยๆ อ้อหลงเฟสบุค พาจัดจุด Check in ที่แปลงผักต้อนรับคู่รักในวันวาเลนไทน์ ช่วยกันออกแบบ Gift Set ผัก สมการความสำเร็จของเกมนี้หรือ นี่ใจรอยยิ้มของทีมงาน = ความสุขของพัฒนากร **Step ๓** ใกล้จะ**จบเกม**แล้วนะ เราพาทีมงานจบเกมได้อย่างสวยงามด้วยการรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน มีรางวัลอะไรบ้างเรียงลำดับมาเลยค่า

๑. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรสตรีตำบลสังขะ รัชมอบเกียรติบัตรตามโครงการ “๑ องค์กร ๑ ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน” ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุรินทร์ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๒. ผู้ใหญ่บ้านแบกจาน เป็นตัวแทนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลสังขะ เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๓. บ้านแบกจาน หมู่ที่ ๖ ตำบลสังขะ ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเป้าหมายดำเนินงานตามโครงการสุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างโดมปลูกผัก ทำให้กลุ่มฯ มีสถานที่ปลูกผักเพิ่มขึ้น

**ถึงแม้ว่าเกมเราจะจบลง** แต่ความสุขในการทำงานของเรายังเดินทางต่อ เรามองว่า การที่เราเล่นเกมมาอย่างเป็นระบบด้วยกลยุทธ์และทีมงานที่เข้มแข็งนั้น เราเห็นการต่อยอดผลงานในพื้นที่เกิดขึ้นมากมาย มีโครงการ/กิจกรรมมาสนับสนุนเพิ่มขึ้น ผู้นำชุมชนได้รับการยอมรับในสังคม/หน่วยงานราชการ/ท้องถิ่นมากขึ้น มีฐานการเรียนรู้และวิทยากรฐานที่ได้รับความสนใจจากประชาชน ต่างอำเภอ/ต่างจังหวัดมากขึ้น และที่สำคัญ คือ เศรษฐกิจในชุมชนมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น อยากบอกว่า ใจเรามันฟูมากเลยนะ

เรื่องเล่าของการทำงานผ่านเกมรักในวันวาเลนไทน์ เป็นเพียงการสะท้อนระบบแนวความคิด ระบบการทำงานของพัฒนากรคนหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้หลังคาของบ้าน ที่ชื่อว่า **กรมการพัฒนาชุมชน** บ้านหลังนี้หล่อหลอมให้พัฒนากร มีหัวใจและอุดมการณ์ในการออกพื้นที่ไปสร้างแสงสว่างให้กับคนในชุมชน สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสู่พี่น้องประชาชน และสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของพี่น้องประชาชนต่อไป อีกทั้งเป็นเรื่องเล่าเร้าพลัง เพื่อมอบเป็นของขวัญสำหรับ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน

